

Số:426 /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 11 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX

Tiếp theo báo cáo số 240/BC-UBND ngày 02/7/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 và Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 28/8/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX.

UBND huyện Báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX. Cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11

1. Cử tri xã Tênh Phong: đề nghị khảo sát hỗ trợ triển khai thực hiện dự án trồng cây dược liệu phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã.

Kết quả thực hiện:

Ngày 27/9/2020, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND xã Tênh Phong tiến hành khảo sát điều kiện tự nhiên của xã và nguyện vọng của người dân. Kết quả khảo sát cho thấy trên địa bàn xã tại các bản Ten Hon, Thâm Nặm, Há Dừa có điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp với phát triển của một số cây dược liệu... Hiện tại đã có một số hộ dân đã trồng thử nghiệm Sa nhân tại các nương cạnh khe suối; Sâm Ngọc Linh, Linh chi tại các vị trí có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp.

UBND huyện giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, phòng Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện các biện pháp thu hút đầu tư trồng cây dược liệu trên địa bàn xã Tênh Phong, trình sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục cây trồng theo chuỗi liên kết.

2. Cử tri bản Bó, xã Chiềng Đông đề nghị:

+ Tuyến mương chính đã được đầu tư xây dựng nhưng nước không đủ tưới đề nghị cấp trên kiểm tra và có hướng khắc phục.

+ Đầu tư xây mương nội đồng cho bản để đảm bảo cho việc tưới tiêu với diện tích khoảng 10ha.

Kết quả thực hiện:

- Về kiến nghị kiểm tra tuyến mương chính: Ngày 22/9/2020, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND xã Chiềng Đông và đại diện Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, nhận thấy: do diện tích lúa 02 vụ của bản Bó, xã Chiềng Đông nằm ở cuối tuyến kênh chính; tuyến kênh chạy qua khu vực dân cư, tình trạng xả rác, chất thải

chăn nuôi và sinh hoạt trực tiếp xuống kênh của người dân đã làm cản dòng chảy, gây tràn bờ kênh thường xuyên xảy ra tại vị trí bản Vánh 3. Việc điều tiết, vớt cỏ rác của công nhân công ty đã duy trì công việc thực hiện 02 lần/ngày nhưng do lượng rác và chất thải của người dân xuống lòng kênh quá lớn lên chưa khắc phục được triệt để tình trạng nước tràn bờ kênh, đã làm thất thoát nước, dẫn đến thiếu nước tưới khu vực cuối kênh. Việc thiếu nước tưới xảy ra thường xuyên, đặc biệt là thời điểm gieo cấy vụ Chiêm Xuân 2019-2020.

- Về hướng khắc phục: UBND huyện yêu cầu UBND xã Chiềng Đông tuyên truyền, vận động người dân sinh sống ven dọc tuyến kênh tuyệt đối không được xả rác, chất thải chăn nuôi và sinh hoạt xuống lòng kênh. Nếu như các hộ dân còn vi phạm xả rác, chất thải xuống lòng kênh đề nghị đơn vị quản lý khai thác công trình (Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên) phối hợp cùng UBND xã kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ CTTL (theo quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ tại Điều 13, Điều 14-Chương III và Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên)/v ban hành quy định về phạm vi bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh Điện Biên). Mặt khác, UBND huyện đề nghị phía Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên tăng cường hơn nữa công tác nạo vét, khơi thông tuyến kênh đảm bảo dẫn nước tưới phục vụ sản xuất cho người dân.

- Về kiến nghị đầu tư xây dựng nội đồng: UBND huyện nhận thấy, việc đầu tư kiên cố hóa kênh nội đồng là rất cần thiết. Tuy nhiên, nguồn kinh phí sự nghiệp thủy lợi được cấp còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được việc hoàn thiện kiên cố hóa hệ thống công trình thủy lợi từ đầu mối đến kênh nội đồng tất cả các công trình trên địa bàn huyện được, UBND huyện sẽ có kế hoạch đầu tư kiên cố hóa kênh nội đồng bản Bó, xã Chiềng Đông vào thời điểm thích hợp khi bố trí được kinh phí.

3. Cử tri bản Nậm Cá, xã Nà Sáy đề nghị: *đầu tư nước sinh hoạt (hiện nay đa số hộ dân lấy nước ở các khe dưới chân đồi cao su, lo ngại chất lượng nước không đảm bảo).*

Kết quả thực hiện:

Ngày 21/9/2020, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND xã Nà Sáy và bản Nậm Cá kiểm tra hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt của người dân bản Nậm Cá. Kết quả kiểm tra như sau:

Bản Nậm Cá hiện có 110 hộ với 533 nhân khẩu, các hộ dân sinh sống tại 05 cụm dân cư đã được Nhà nước đầu tư công trình nước sinh hoạt từ năm 2006 bằng nguồn vốn chương trình 134, tuy nhiên hiện tại công trình không hoạt động. Trong số 05 cụm dân cư, có cụm dân cư gần khu vực điểm trường tiểu học và mầm non Pa Cá đã được đầu tư cấp nước trong hệ thống cấp nước công trình Trung tâm xã Nà Sáy và các bản lân cận (đang trong giai đoạn thi công), 04 cụm dân cư còn lại người dân tự mua ống dẫn nước từ các khe suối trong khu vực về sinh hoạt trong đó có khoảng 70 hộ dẫn nước tại các khe có độ cao thấp hơn khu vực trồng cao su do đó chất lượng nước không đảm bảo.

Qua kiểm tra thực tế việc kiến nghị của cử tri và đề xuất đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho người bản Nậm Cá, xã Nà Sáy là rất cần thiết. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, chưa bố trí đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa công trình NSH đáp ứng theo các nhu cầu của nhân dân được. UBND huyện sẽ xem xét, bố trí kế hoạch đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khi được cấp nguồn vốn.

4. Cử tri bản Ten Hon, xã Tênh Phong và cử tri bản Chế Á, xã Tỏa Tinh đề nghị: *huyện quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt.*

Kết quả thực hiện:

- Về kiến nghị xây dựng hệ thống nước sinh hoạt bản Ten Hon, xã Tênh Phong: ngày 14/8/2020, UBND huyện đã lập Tờ trình số 942/UBND-NN về việc đề xuất dự án “phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi nhỏ và hệ thống cấp nước sinh hoạt lồng ghép với sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu” (vốn WB), trong đó huyện đã lập danh mục nâng cấp, sửa chữa công trình NSH trung tâm xã Tênh Phong và các bản lân cận.

- Về kiến nghị xây dựng hệ thống nước sinh hoạt bản Bản Chế Á, xã Tỏa Tinh: UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND xã Tỏa Tinh tổ chức kiểm tra. Bản Chế Á có 68 hộ với 285 nhân khẩu, đã được đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt năm 1995 bằng nguồn vốn 135 đã bị hư hỏng, không hoạt động. Người dân trong bản sinh sống tập trung vào 02 cụm dân cư: Cụm 1 có 59 hộ với 238 nhân khẩu sử dụng nước tại khe Đê Ló, dẫn nước bằng các ống dẫn nước của người dân tự đầu tư; cụm 2 có 9 hộ với 47 nhân khẩu sử dụng nước tại các khe nước nhỏ đầu nguồn khe Đê Ló nước (do nằm cao hơn khe nước Đê Ló) tuy nhiên nguồn nước chỉ đảm bảo về mùa mưa, mùa khô người dân phải trở nước từ khe Đê Ló về sinh hoạt.

Việc kiến nghị của cử tri và đề xuất đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho người bản Chế Á xã Tỏa Tinh là rất cần thiết. Do ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, chưa bố trí đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa công trình NSH đáp ứng theo các nhu cầu của nhân dân được, huyện sẽ xem xét, bố trí kế hoạch đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khi được cấp nguồn vốn.

5. Cử tri bản Che Phai 1, xã Chiềng Sinh: *đề cầu bản Pa Sát sớm đưa vào sử dụng và đủ diện tích xây dựng một số hộ dân trong bản đã hiến đất, nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được đất 5% để nghị cấp trên quan tâm xem xét giải quyết.*

Kết quả thực hiện:

Ngày 18/9/2020, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND xã Chiềng Sinh về nội dung cử tri kiến nghị. Hiện nay quỹ đất 5% của xã đang được UBND xã cho một số hộ gia đình thuê để sản xuất nông nghiệp vẫn còn trong thời hạn hợp đồng (hợp đồng đến hết ngày 31/12/2020). Sau khi kết thúc hợp đồng thuê đất 5% giữa UBND xã với các hộ gia đình, UBND xã sẽ bồi thường cho các hộ gia đình có nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp thu hồi để xây dựng công trình cầu Pa Sát, xã Chiềng sinh.

UBND huyện yêu cầu UBND xã Chiềng Sinh thực hiện các trình tự thủ tục, hoàn thiện hồ sơ theo quy định trình UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường để phòng Tài nguyên và Môi trường). Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo quy định của pháp luật.

6. Cử tri thị trấn Tuần Giáo đề nghị: kiểm tra tình trạng triển khai dự án nắn suối giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại khối Đoàn Kết để chỉ đạo sớm hoàn thành đưa vào sử dụng và đảm bảo quyền lợi của người dân bị thu hồi đất.

Kết quả thực hiện:

- Đối với Dự án nắn suối giai đoạn 1: Ban quản lý dự án các công trình huyện đã trình Sở TN&MT và đang được thẩm định phê duyệt điều chỉnh Bản đồ địa chính. Đối với gói thầu xây lắp còn dở dang do vướng mắc mặt bằng (khoảng 30m đoạn đường bê tông đầu nối với QL279). Sau khi được Sở TN&MT phê duyệt bản đồ địa chính là cơ sở, và UBND huyện phê duyệt phương án GPMB tái định cư, UBND huyện yêu cầu Ban quản lý dự án các công trình huyện thực hiện theo các quy định hiện hành trong việc triển khai dự án để hoàn thành đưa vào sử dụng và thực hiện đảm bảo quyền lợi cho nhân dân bị thu hồi đất.

- Đối với dự án nắn suối giai đoạn 2: Công trình dừng triển khai thi công do ông Quàng Văn Ún (Thành) không hợp tác, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Quàng Văn Ún (Thành) nên không có cơ sở để điều chỉnh bản đồ địa chính công trình (Hoàn thiện công tác GPMB) để tiếp tục hoàn thành dự án, cụ thể:

Để kiểm tra, rà soát xác định làm rõ diện tích đất trên bản đồ địa chính hiện trạng phục vụ giải phóng mặt bằng do hộ gia đình ông Quàng Văn Ún cung cấp, ngày 04/5/2019, UBND huyện đã tổ chức Đoàn xác minh, giải quyết đơn thư và có Báo cáo số 1275/BC-UBND ngày 20/8/2019 về kết quả thực hiện kiểm tra, rà soát theo Thông báo số 189/TB-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên.

Để có cơ sở xác định lại diện tích thửa đất ngoài thực địa, UBND thị trấn đã ban hành nhiều giấy mời gia đình ông Quàng Văn Ún (Thành) đến hội trường UBND thị trấn nhưng ông Quàng Văn Ún (Thành), không nhận giấy mời, không tới làm việc. Tiếp đó, UBND thị trấn đã nhiều lần tới nơi ở của gia đình ông đang sinh sống ở khối Đoàn Kết, thị trấn Tuần Giáo để làm việc nhưng ông Quàng Văn Ún (Thành) không hợp tác làm việc.

Tháng 8/2019, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn thông báo đến các cơ quan và niêm yết công khai các văn bản liên quan tại Nhà Văn hóa khối Đoàn Kết theo quy định của pháp luật. UBND huyện tạm dừng giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Quàng Văn Ún (Thành) đến khi nào ông Quàng Văn Ún (Thành) có đơn đề nghị và phối hợp làm việc với phòng, ban chuyên môn thì UBND huyện sẽ xem xét đề nghị của ông theo quy định.

Để có cơ sở để điều chỉnh bản đồ địa chính công trình (Hoàn thiện công tác GPMB), UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Tuần Giáo, Ban Quản lý dự án các công trình huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục vận động gia

đình ông Quàng Văn Ún (Thành) thực hiện Kết luận số 990/LK-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện; Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND huyện và hợp tác với các cơ quan chuyên môn để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ việc khiếu nại.

7. Cử tri xã Tênh Phong kiến nghị: *chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông từ trung tâm đến bản Thâm Nậm.*

Kết quả thực hiện:

Gói thầu xây lắp thuộc dự án đường giao thông từ trung tâm xã Tênh Phong đi bản Thâm Nậm được khởi công từ ngày 21/7/2020 với thời gian thi công là 06 tháng, đến thời điểm hiện tại nhà thầu đang triển khai thi công phần nền đường, tuy nhiên trong thời gian qua thường xuyên xảy ra mưa kéo dài nên việc thi công công trình bị chậm so với kế hoạch tiến độ yêu cầu. Trong thời gian tới vào mùa khô, UBND huyện yêu cầu Ban quản lý dự án các công trình huyện chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ để nhân dân đi lại thuận lợi.

8. Cử tri bản Xôm, xã Quài Tở đề nghị: *Công trình thủy điện Bản Xôm xây dựng đã 30 năm, dừng hoạt động hơn 20 năm do không có nước. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn về khảo sát, xem xét thực tế để bàn giao lại cho bản sử dụng làm nhà văn hóa hoặc công trình công cộng khác, tránh lãng phí tài sản nhà nước.*

Kết quả thực hiện:

Ngày 14/10/2020, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với UBND xã Quài Tở, đại diện nhân dân bản Xôm xã Quài Tở đã tiến hành kiểm tra Công trình thủy điện Bản Xôm và tổ chức buổi làm việc tại trụ sở UBND xã Quài Tở.

Kết quả kiểm tra và nội dung thống nhất tại buổi làm việc:

* Kết quả kiểm tra:

- Hiện trạng của thửa đất: Thửa đất hình chữ nhật có tổng diện tích là 609,5m² (Chiều rộng 23m, chiều dài 26,5m).

- Tài sản của công trình còn lại bao gồm:

+ 01 tủ công tơ điện.

+ 01 tủ cầu dao điện 04KV.

+ 01 củ mô tơ to.

+ 01 ống dẫn nước vào máy.

+ 01 hộp tua bin.

Toàn bộ số tài sản trên được bàn giao đưa vào sử dụng năm 1997 và đến năm 2004 đã dừng hoạt động và để không cho đến nay (không rõ tháng, ngày cụ thể).

* Nội dung thống nhất tại cuộc họp:

- Chủ đầu tư của dự án: do thời gian quá lâu, không còn hồ sơ lưu giữ nên hiện chưa xác định được chủ đầu tư của dự án Công trình thủy điện Bản Xôm, xã Quài Tở là đơn vị nào, chỉ biết đây là dự án (ODA Việt – Nhật).

- Đơn vị tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản là UBND xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo: Hiện cũng không có hồ sơ bàn giao của chủ đầu tư, qua xác minh của lãnh đạo UBND xã Quài Tở các thời kỳ (Ông Tòng Văn Chứa – Nguyên Bí thư Đảng Ủy) thì cũng không còn hồ sơ lưu trữ đối với công trình thủy điện Bản Xôm.

Từ những nội dung trên, với kiến nghị của cử tri bản Xôm là “*bàn giao lại cho bản sử dụng làm nhà văn hóa hoặc công trình công cộng khác*” ở thời điểm hiện tại là chưa thực hiện được với lý do như sau:

- Công trình được đầu tư từ nguồn vốn ODA Việt – Nhật, mặc dù thời điểm đầu tư và bàn giao đưa vào sử dụng đã 23 năm (1997), ngừng sử dụng khi có điện lưới Quốc gia và do hệ thống nước không đảm bảo đã 16 năm (2004) nhưng các thủ tục pháp lý và hồ sơ hiện không còn, không xác định chính xác được chủ đầu tư của dự án.

- Thủ tục thanh lý tài sản thực hiện theo Quy định của Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Để giải quyết nội dung kiến nghị này, UBND huyện giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện văn bản xin ý kiến các sở, ngành liên quan; đồng thời phối hợp với UBND xã Quài Tở kiểm tra lại hồ sơ còn lại của công trình để tìm ra giải pháp tháo gỡ nhằm thanh lý được tài sản công trình đã dừng sử dụng.

Việc sử dụng diện tích đất của nhà máy thủy điện bản Xôm thực hiện theo quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đất đai hiện hành. Đề nghị bản xóm xây dựng nhà văn hóa theo quy hoạch nông thôn mới của xã đã được phê duyệt.

9. Cử tri Bản Cọ, xã Quài Nưa đề nghị: *sửa chữa hoàn trả lại cống nước qua đường phục vụ sản xuất cho nhân dân bản Cọ, tại Km số 6 đoạn Tuần Giáo-Quài Nưa, vì trong quá trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 hai đầu cống đã bị lấp.*

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng ban hành văn bản số 02/CV-KTHT ngày 10/9/2020 gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần đường bộ 226 đề nghị để có biện pháp sửa chữa, khơi thông lại cống nước qua đường phục vụ sản xuất cho nhân dân bản Cọ. Tuy nhiên đến nay, Công Ty Cổ phần đường bộ 226 vẫn chưa thực hiện.

UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần đường bộ 226 đề nghị khắc phục khơi thông lại cống nước qua đường để nhân dân kịp thời sản xuất vụ Đông Xuân trong thời gian tới.

10. Cử tri xã Nà Sáy đề nghị: *đầu tư hệ thống đường điện cho 04 cụm dân cư (hiện nay dân đang tự kéo điện, sử dụng cột điện bằng tre, gỗ không đảm bảo an toàn):*

Khu Pa Cá gồm: Điểm trường Mầm non, điểm trường Tiểu học và 08 hộ dân.

Khu Kéo Nạ (Nà Sáy I): 09 hộ;

Khu Huổi Sáy: 11 hộ;

Khu Lán Pên: 04 hộ.

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Chi nhánh Điện huyện kiểm tra thực tế. Ngày 15/9/2020, chi nhánh Điện huyện đã có Văn bản trả lời số 655/ĐLTG-PKHKT về những kiến nghị nêu trên. Theo đó, trên địa bàn huyện còn nhiều hộ dân nằm cách xa đường dây điện hạ thế do chi nhánh Điện huyện quản lý, việc đầu tư kéo dài đường điện hạ thế đến các cụm dân cư nhỏ lẻ chưa thực hiện được ngay do thiếu nguồn kinh phí. Để đảm bảo an toàn trong việc cung cấp nguồn điện, đề nghị các hộ dân đầu tư các loại dây dẫn sau công tơ đảm bảo chất lượng, trồng cột chống đỡ dây dẫn đảm bảo an toàn.

11. Cử tri bản Nậm Cá, xã Nà Sáy đề nghị: *Xây kè chắn sạt lở (cao khoảng 15m, dài khoảng 30m) đoạn đường bê tông vừa mới được đầu tư nhưng đoạn đường này hiện đã bị sạt (tà luy âm) tạo hàm ếch vào đường khoảng 01m.*

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp cùng Ban quản lý dự án các công trình, phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án các công trình khảo sát, lập hồ sơ khắc phục và triển khai khắc phục vào cuối năm nay.

I. NỘI DUNG GIẢI QUYẾT Ý KIẾN CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 11

1. Cử tri bản Hua Ca, xã Quài Tở đề nghị: *hiện nay Nhân dân Bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình đã lấn đất khu đất Pú Pí, bản Hua Ca, xã Quài Tở để trồng cây, cấy lúa; phần đất này đang xảy ra tranh chấp; đã giải quyết 2 lần nhưng không có kết quả. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với 2 xã và bản giải quyết dứt điểm để nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.*

Kết quả thực hiện:

Khu vực Pú Pí là khu vực giáp ranh giữa bản Hua Ca xã Quài Tở và bản Háng Tàu xã Tỏa Tình, nhân dân bản Háng Tàu xã Tỏa Tình đang cách tác ổn định từ lâu nhưng thuộc địa giới hành chính (ĐGH) xã Quài Tở; năm 2016 UBND xã

Quài Tở, UBND xã Tỏa Tình và nhân dân 2 bản đã làm việc thống nhất giữ nguyên hiện trạng canh tác. Hiện canh tác ổn định không có tranh chấp.

Thực hiện Đề án 513, các cơ quan chức năng của huyện đã nhiều lần làm việc, xem xét giải quyết tồn tại, bất cập về ĐGHC giữa xã Tỏa Tình và xã Quài Tở. Qua đó, nhân dân và chính quyền hai xã thống nhất: Giữ nguyên hiện trạng canh tác, điều chỉnh 133,1 ha đất tự nhiên (không có khu Pú Pí) thuộc ĐGHC xã Quài Tở về xã Tỏa Tình quản lý theo thực trạng canh tác của nhân dân. Đến nay xã Tỏa Tình, xã Quài Tở đã có hồ sơ đề nghị điều chỉnh ĐGHC trình cấp huyện theo quy định.

2. Cũ tri bản Hua Ca, xã Quài Tở: một số cột điện bê tông ở bản gầy, đổ nghiêng vào nhà dân rất nguy hiểm. Đề nghị huyện có ý kiến với Điện lực Tuần Giáo xem xét, khắc phục để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã yêu cầu chi nhánh Điện lực Tuần Giáo dựng mới cột số 23 và kéo thẳng lại cột số 15 bị nghiêng tại bản Hua Ca, xã Quài Tở. Đến nay, Chi nhánh điện huyện đã dựng mới cột số 23 và kéo thẳng lại cột số 15 bị nghiêng, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cấp điện ổn định cho bà con nhân dân.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX của UBND huyện ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Đức